


<b>MIC</b>   MATICHON INFORMATION CENTER	Subject Heading :	
Source : บ้านหูน	61075708	
Date : 6 มี.ค. 2561	Page : 1,27	No :

# อ่านฎีกาศิวะ-บ้านปูนวันนี้ ออกได้ 2 หน้าแพ้หรือชนะ

- **ชี้กรณีแพ้จุดราคา BANPU-BPP รูด 3-6 บาท**

วันนี้ "BANPU-BPP" ลุ้นระทึก! ศาลฎีกานัดฟังคำพิพากษาคดีโรงไฟฟ้าหงสา วงการชี้หาก "กลุ่มบ้านปูนะ" ถือว่าปลดล็อกหุ้น หลังที่ผ่านมารื้อตั้งสำรองความเสียหาย 3 หมื่นล้านบาท แต่ถ้า "แพ้" คาดกระทบราคาหุ้นรูด 3-6 บาท จากราคาเป้าหมาย

แหล่งข่าวจากวงการเงิน เปิดเผยว่า วันที่ 6 มี.ค. 2561 ต้องจับตาศาลฎีกากำหนดนัดฟังคำพิพากษาคดีโรงไฟฟ้าหงสาในช่วงเวลา 9.00 น. ซึ่งเป็นคดีที่นายคิวะ งานทวี 

## อำนาจกีดกัน

กับพวก เป็นโจทก์ฟ้องบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) หรือ BANPU และ บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BPP โดยในเบื้องต้นคาดว่า จะมีการประกาศขึ้นเครื่องหมาย Halt (H) เพื่อหยุดพักการซื้อขายหุ้น BANPU และ BPP เพราะการตัดสินใจตัดสินคดีโรงไฟฟ้าหงสา ถือเป็นประเด็นที่มีนัยสำคัญและส่งผลกระทบต่อราคาหุ้น BANPU และ BPP ในกระดาน และในอดีตที่ผ่านมาทาง BANPU ยังเคยประกาศขอขึ้นเครื่องหมาย H ในช่วงศาลอุทธรณ์ตัดสินคดีเมื่อปี 2557 มาแล้ว

ทั้งนี้ ประเมินว่า การตัดสินคดีโรงไฟฟ้าหงสาในครั้งนี้ไม่ว่าจะมีผลชนะหรือแพ้ จะมีผลต่อหุ้น BANPU และ BPP เป็นอย่างมาก ซึ่งหากทางบริษัทชนะคดี จะส่งผลให้หุ้น BANPU และ BPP ได้รับการปลดล็อกหุ้นครั้งใหญ่ หลังจากในช่วงที่ผ่านมาราคาหุ้นทั้ง 2 บริษัทถูกกดดันจากประเด็นคดีความดังกล่าวมาต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตาม ในช่วงที่ผ่านมา BANPU และ BPP ไม่ได้มีการตั้งสำรองกรณีโรงไฟฟ้าหงสา โดยมูลค่าความเสียหายอยู่ที่ระดับ 3 หมื่นล้านบาท ดังนั้น หากทางกลุ่มบ้านปูแพ้คดีความขึ้นมา จะส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของ BANPU และ BPP ในงวดปี 2561 โดยตรง และส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นในกระดานหลังปลดเครื่องหมาย H

แหล่งข่าววงการเงิน กล่าวอีกว่า หากในกรณีกลุ่ม BANPU แพ้คดี คงต้องมาติดตามดูกันต่อไปว่าทางกลุ่ม BANPU จะมีการชดเชยค่าเสียหายกันอย่างไร หรือ จะมีการแบ่งชดเชยมูลค่าความเสียหายระหว่าง BANPU และ BPP ด้วยกันหรือไม่ ซึ่งในเบื้องต้นหากทาง BANPU เป็นผู้ชดเชยความเสียหายเพียงรายเดียว (ชดใช้ 100%) จะส่งผลกระทบต่อราคาเป้าหมายประมาณ 6 บาท จากราคาพื้นฐาน 25 บาท (อิง consensus) และไม่ส่งผลกระทบต่อหุ้น BPP ซึ่งปัจจุบันมีราคาพื้นฐาน 29 บาท

ส่วนในกรณี BANPU เป็นผู้รับผิดชอบความเสียหายประมาณ 70-80% และ BPP รับผิดชอบชดเชย 20-30% จะส่งผลกระทบต่อหุ้น BANPU ประมาณ 4-5 บาท และกระทบ BPP ประมาณ 4 บาท และกรณีที่ BANPU รับผิดชอบชดเชย 40-50% และ BPP รับผิดชอบชดเชย 40-50% จะกระทบราคา BANPU ประมาณ 3-4 บาท และกระทบหุ้น BPP ประมาณ 3-4 บาท

“วันนี้มีแนวโน้มที่ช่วงเช้าหุ้น BANPU และ BPP จะขอขึ้นเครื่องหมาย H เพื่อหยุดพักการซื้อขายชั่วคราว เพราะขณะนี้ได้ถึงกำหนดสำคัญที่จะฟังคำพิพากษาศาลฎีกาตัดสินคดีโรงไฟฟ้าหงสาแล้ว โดยหาก

ทางกลุ่ม BANPU ชนะคดีจะเท่ากับเสมอตัว เพราะที่ผ่านมาทางบริษัทไม่เคยตั้งสำรองเลย รวมถึงช่วยปลดล็อกหุ้น BANPU และ BPP ครั้งสำคัญ แต่หากแพ้คดีก็ต้องไปตามดูกันต่อว่าทางกลุ่ม BANPU จะดำเนินการชดเชยค่าเสียหายแบบใด หรือ จะเป็นการชดเชยค่าเสียหายร่วมกันระหว่าง BANPU และ BPP” แหล่งข่าว กล่าว

ทั้งนี้ ในช่วงที่ผ่านมาทาง BANPU ได้แจ้งผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า สืบเนื่องจากที่ศาลแพ่งได้มีหมายนัดมายัง BANPU ให้ไปฟังคำพิพากษาศาลฎีกาในคดีแพ่งที่นายคิระ งานทวีกับพวก เป็นโจทก์ฟ้องบริษัทกับพวกเป็นจำเลย

โดยกล่าวอ้างว่า บริษัทกับพวกทำการหลอกลวง โดยเข้าร่วมทำสัญญาร่วมทุนกับนายคิระกับพวก เพื่อประสงค์จะได้ข้อมูลสัมปทานเหมืองถ่านหิน รวมทั้งรายงานการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินลิกไนต์ที่เหมืองหงสา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (โครงการหงสา) และได้ใช้สิทธิไม่สุจริตในการรายงานเท็จทำให้รัฐบาลลาวยกเลิกสัมปทานของนายคิระกับพวก เพื่อที่บริษัทจะได้ทำสัญญากับรัฐบาลลาวเอง

ทั้งนี้ ศาลอุทธรณ์ได้พิพากษายกฟ้องโจทก์ ตามหนังสืออ้างอิง บป. 0957/145 ลงวันที่ 9 กันยายน 2557 โดยศาลได้นัดฟังคำพิพากษาศาลฎีกาในวันที่ 6 มีนาคม 2561 เวลา 9.00 น. ซึ่งเมื่อบริษัทได้ทราบคำพิพากษาศาลฎีกาในวันที่ 6 มีนาคม 2561 แล้ว ทางบริษัทจะแจ้งผลของคำพิพากษาศาลฎีกาต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทราบต่อไป

## ฐานะการเงินยังแข็งแกร่ง

ขณะที่การสำรวจข้อมูลเพิ่มเติม พบว่า ในงวดปี 2560 ทาง BANPU มีรายได้รวมทั้งสิ้น 1.05 แสนล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 7,900 ล้านบาท โดยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจำนวน 2.2 หมื่นล้านบาท และมีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร 6 หมื่นล้านบาท ส่วน BPP (BANPU ถือหุ้น 78%) มีรายได้รวม 1.08 หมื่นล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 4,154 ล้านบาท มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1.1 พันล้านบาท และมีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร 4 พันล้านบาท ■